



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình làm việc kỷ họp thứ sáu, ngày 7/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình, đầu giờ buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với nhóm lĩnh vực kinh tế ngành gồm: công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong phiên chất vấn đối với lĩnh vực kinh tế ngành có 87 đại biểu đảng kỳ chất vấn, 41 đại

biểu đã được chất vấn và tranh luận, trong đó có 29 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn.

Tiếp đó, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán.

Tham gia tranh luận với nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên quan đến tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, việc thực hiện tự chủ giúp cho các đơn vị sự nghiệp

công lập được tự chủ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và nâng cao thu nhập cho viên chức trong các đơn vị này. Tuy nhiên, hành lang pháp lý chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đang tự chủ hiện nay, trong đó có đơn vị sự nghiệp trong ngành giáo dục. Đại biểu lấy ví dụ về quy định tăng lương từ 1/7/2023 nhưng 3 năm nay chưa tăng học phí, gây khó khăn cho đơn vị tự chủ, cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng bỏ việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Vì vậy, việc giảm viên chức hưởng lương trong các đơn vị sự nghiệp công lập bằng cách

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần mở rộng cụm công nghiệp Thụy Sơn

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc

Chiều ngày 7/11, Ban công tác mặt trận thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui cùng bà con có các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Bình. Đây là một trong những đơn vị được tỉnh chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thôn Bắc Sơn đã

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho thu nhập cao. Toàn thôn có hơn 20 hộ kinh doanh, 3 cơ sở may áo mưa thu hút nhiều lao động với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, số hộ giàu và khá tăng, số hộ nghèo giảm còn 2 hộ. Nhân dân luôn đoàn kết, nêu cao ý thức trong xây dựng nếp sống văn hóa mới. Toàn thôn có 92% số hộ đạt gia đình văn hóa, thôn có 5 năm liền đạt thôn văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên (Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN TRIỆU

Khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

Chiều ngày 7/11, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức hội nghị, hội chợ chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day" và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 chủ trì cuộc họp Tiểu ban nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023. Dự

họp có đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Theo báo cáo của Tiểu ban Tổ chức hội nghị, hội chợ, đến nay công tác chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị và hội chợ đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Về hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc, dự kiến mời 400 đại biểu (đại biểu Hàn Quốc, đại biểu trong tỉnh và ngoài tỉnh, các bộ, (Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

Xúc tiến đầu tư, thương mại trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm vào Thái Bình

Chiều ngày 7/11, đoàn cán bộ Sở Công Thương và một số doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội nghị giao thương xúc tiến đầu tư, thương mại trong lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, nông sản, thủy sản tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hội nghị do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tổ chức.

Lãnh đạo Sở Công Thương đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Không chỉ là địa bàn hấp dẫn thu hút đầu tư thuộc top đầu cả nước, Thái Bình còn có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại với nguồn hàng hóa sản xuất tại chỗ dồi dào, nhiều sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp công nghiệp lớn, hạ tầng kỹ thuật, giao

thông đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối với các cảng biển, sân bay, trung tâm kinh tế vùng đồng bằng Bắc Bộ... Đặc biệt, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh không ngừng được cải thiện thông thoáng, thuận lợi; tỉnh cũng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhất là đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Không chỉ là địa bàn hấp dẫn thu hút đầu tư thuộc top đầu cả nước, Thái Bình còn có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại với nguồn hàng hóa sản xuất tại chỗ dồi dào, nhiều sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp công nghiệp lớn, hạ tầng kỹ thuật, giao (Xem tiếp trang 4)
HÀ THANH

Thái Bình trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.525 đảng viên đợt 7/11/2023

Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 1.525 đảng viên đủ tiêu chuẩn trong Đảng bộ tỉnh.

Trong 1.525 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 13 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 12 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 142 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 430 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng những đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là những đồng chí luôn tích cực, gương mẫu, trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh vững vàng của người đảng viên, hoàn thành các nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

* Đảng bộ huyện Đông Hưng vừa tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đảng viên cao tuổi đảng trên địa bàn.



Lãnh đạo huyện Đông Hưng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên xã Đông Á.

Trong dịp này, Đảng bộ huyện có 231 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng: 3 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 27 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, còn lại là các đồng chí nhận Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng.

Các đảng viên cao tuổi đảng đã có quá trình tham gia cách mạng, sớm giác ngộ, đi theo Đảng và đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn rất trẻ. Mặc dù tuổi đã cao song các đồng chí vẫn có nhiều đóng góp cho địa phương, là tấm gương cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ĐÀO QUYÊN - THU HIỀN

ĐÔNG HƯNG

Tạo "cú hích" cho xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Xem trang 2)



Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đang dần hiện hữu.